

ที่ พม ๐๒๐๙/

๒๖๖



กวด ๑1.1๐  
๒5 ๓๓ ๖5  
1๒.๒5๓.

ส.ล.ค.  
ส่ง : กวค.  
รับที่ : ๘4074/65  
25 เม.ย. 2565 เวลา 12.10 น.



กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค  
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง โครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๖๔๖๔ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แจ้งขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอความเห็น เรื่อง โครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เห็นด้วยในหลักการของโครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน เนื่องจากมีเป้าหมายสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจรและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ประกอบกับโครงการฯ ดังกล่าว จะช่วยให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยด้านสุขภาพ ให้แก่ประชาชนชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง และสตูล) และสามารถนำไปต่อยอดในจังหวัดท่องเที่ยวอื่นได้ ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอให้ความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ควรมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วถึง เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ

๒. ควรมีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผ่านสื่อที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง เช่น สื่อโทรทัศน์ วิทยุ และ Social Media ต่าง ๆ เป็นต้น และควรมีสื่อสำหรับคนพิการทุกประเภท อาทิ คำบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) หรือล่ามภาษามือ สำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย สื่อเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) สำหรับคนพิการทางการเห็น สื่ออ่านง่าย (Easy Read) สำหรับคนพิการทางสติปัญญา

๓. การดำเนินกิจกรรมที่สำคัญของโครงการ

๓.๑ กิจกรรมที่ ๑ วิทยาลัยสุขภาพนานาชาติ (International Health and Science College) ภารกิจการอบรม เพื่อเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดอันดามัน ควรมีการเสริมสร้างทักษะด้านการดูแลนักท่องเที่ยวกลุ่มเด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุ รวมถึงสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวด้วย

๓.๒ กิจกรรมที่ ๒ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต (International Hospital) และกิจกรรมที่ ๓ ศูนย์สุขภาพนานาชาติ (International Wellness Center) ควรดำเนินโครงการให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ ควรจัดระบบบริการที่ครอบคลุมทุกประเภทความพิการ รวมถึงควรออกแบบและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ (Universal Design : UD) อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม อาทิ ทางเดินสำหรับคนตาบอด (เบรลล์บล็อก) ทางลาด ราวจับ ป้ายแสดงเส้นทาง และป้ายสัญลักษณ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจติ ไกรฤกษ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๙๔

โทรสาร ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๙๘